



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.เร่งตีพิมพ์แผนตลาดครบวงจร นโยบายรัฐดันราคาข้าวไทยพุ่ง ชาวนายิ้ม...	ไทยรัฐ
2. ต้นลำไยออกสู่ตลาดกว่า 6.5 แสนตัน	เดลินิวส์
3. หวันผลไม้เหนือ-ใต้ทะลัก พาณิชย์เร่งทำแผนรับมือ ป้องกันล้นตลาดราคาร่วง	เดลินิวส์
4. คอลัมน์ ส่อง...เกษตร: 'ข้าว'สดีใส...แต่ต้องระวัง	แนวหน้า
5. พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	ไทยโพสต์
6. ประมงปรับกฎหมายใหม่คุ้มครองสัตว์น้ำจืดฤดูมีไข่	ไทยโพสต์
7. จีนออกกฎเข้มนำเข้า'ข้าวญี่ปุ่น'	กรุงเทพธุรกิจ
8. คอลัมน์ ทักนะผู้อ่าน: สัญญาณบวก...ไก่ไทยป็นข้ามกำแพงเมืองจีน	กรุงเทพธุรกิจ
9. 7 กกต.สเปกเทพ สนช.ตรวจเข้มล้นคว่ำ	โพสต์ทูเดย์
10. ภาพข่าว: ครูบัญชีดีเด่น	สยามรัฐ
11. ชูรบ.ยึดหลักตลาดนำการผลิต ดันเสถียรภาพราคาข้าวสูงขึ้น	สยามรัฐ
12. 3 ประสานจับมือหารือร่วมแนวทางพัฒนาปาล์มน้ำมันทั้งระบบ	มติชน

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : พุธ 16 พฤษภาคม 2561

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ฉบับที่ : 22030 หน้า : 8(กลาง)

หัวข้อ : สศก.เร่งตีปีบแผนตลาดครบวงจร นโยบายรัฐดันราคาข้าวไทยพุ่ง ชาวนายิ้มแก้มปริรายได้...

## ● นโยบายรัฐดันราคาข้าวไทยพุ่ง ● ชาวนายิ้มแก้มปริรายได้เพิ่ม 50%

# สศก.เร่งตีปีบแผนตลาดครบวงจร

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.)เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายได้ของเกษตรกรในกลุ่มสินค้าข้าว สศก.พบว่ามีแนวโน้มดีขึ้นกว่าสินค้าอื่นๆ โดยดัชนีรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกในระยะ 4 เดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค.-เม.ย.2561 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 50.44% เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตข้าวเปลือกปรับตัวเพิ่มขึ้น 30.61% และดัชนีราคาข้าวเปลือกปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.18%

ทั้งนี้ ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค.2561 มีทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี 2560 โดยข้าวเปลือกหอมมะลิเฉลี่ยตันละ 13,529 บาท สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ราคาเฉลี่ยตันละ 9,207 บาท ส่วนราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,785 บาท สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ราคาเฉลี่ยตันละ 7,514 บาท

“ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิปรับตัวสูงขึ้นเป็นผลมาจากเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปี 2560/61 ประกอบกับบางพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย ส่งผลให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิออกสู่ตลาดลดลง ในขณะที่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคงมีความต้องการข้าวหอมมะลิอย่างต่อเนื่อง”

อย่างไรก็ตาม หากแยกตามชนิดของพันธุ์ข้าวพบว่ารายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกหอมมะลิเพิ่มขึ้น 61.55% ส่วนรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเจ้าเพิ่มขึ้น 35.35% ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายและมาตรการของภาครัฐที่มีออกมาเป็นระยะๆ และความพยายามที่จะบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้ได้ทั้งระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ การบริการจัดการสินค้าข้าว คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2560/61 แบ่งเป็นด้านการผลิต การตลาดและการเงิน ซึ่งในระยะยาวยังกำหนดแนวทางในการรักษาเสถียรภาพสินค้าข้าว อาทิ ดำเนินการแผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจรอย่างต่อเนื่อง การขยายพื้นที่ที่นำแบบแปลงใหญ่การเชื่อมโยงตลาดกับการผลิตล่วงหน้าการยกระดับมาตรฐานคุณภาพข้าว และผลักดันการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการแปรรูปข้าว เป็นต้น.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หัวข้อ : ดันลำไยออกสู่ตลาดกว่า 6.5 แสนตัน

วันที่ : พุธ 16 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 25052 หน้า : 20(กลาง)

## ดันลำไยออกสู่ตลาดกว่า 6.5 แสนตัน

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลไม้ผล ลำไย และลิ้นจี่ ของภาคเหนือในปี 2561 พบว่า พื้นที่ปลูกลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน พะเยาแพร่ น่าน เชียงราย ลำปาง และตาก มีเนื้อที่ขึ้นต้น 862,220 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.49% เนื่องจากการปลูกใหม่แทนต้นจี่ โดยมีเนื้อที่ให้ผล 839,985 ไร่ เพิ่มขึ้น 1.33% จากต้นลำไยที่ปลูกในปี 2558 ซึ่งปลูกเพิ่มแทนต้นลำไยที่อายุมากให้ผลผลิตต่ำ ผลผลิตรวม 659,173 ตัน แบ่งเป็นลำไยในฤดู 386,342 ตัน ลำไยนอกฤดู 272,831 ตัน คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 7.46% จากสภาพ

อากาศเอื้ออำนวย ปริมาณน้ำฝนเพียงพอต่อการออกดอกติดผล และเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาผลิตลำไยนอกฤดูเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผลผลิตต่อไร่ 785 กก. เพิ่มขึ้น 6.08% เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ต้นลำไยออกดอกติดผลมากกว่าปีที่ผ่านมามาแม้ว่าในบางพื้นที่ของ จ.พะเยา และตาก จะประสบปัญหาพายุฤดูร้อนทำให้พื้นที่เสียหายไปบ้างแต่ในภาพรวมผลผลิตยังคงเพิ่มขึ้น และจะออกสู่ตลาดมากสุดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้

ส่วนลิ้นจี่พื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และ น่าน มีเนื้อที่ขึ้นต้น 93,453 ไร่ ลดลง 9.07% เนื้อที่ให้ผล 92,812 ไร่ ลดลง 9.12% เกิดจากลิ้นจี่ให้ผลผลิตน้อยยดติดต่อกันหลายปี เกษตรกรจึงโค่นต้นทิ้งและปรับเปลี่ยนไปปลูกลำไยและไม้ผลอื่น เช่น เงาะ ส้ม มะม่วงกล้วยหอม กล้วยน้ำว้า เป็นต้น ทำให้ปีนี้ไม่มีผลผลิต

ลิ้นจี่รวม 41,661 ตัน ลดลง 3.43% แต่ผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ 449 กก. เพิ่มขึ้น 6.40% เนื่องจากสภาพ

อากาศเอื้ออำนวย ต้นลิ้นจี่ออกดอกติดผลมากกว่าปีที่ผ่านมามาก ประกอบกับมีฝนตกในช่วงที่ติดผลอ่อนในปริมาณที่เหมาะสม ทำให้ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศดี และมีโครงการสนับสนุนจากภาครัฐในการทำลิ้นจี่คุณภาพให้ได้ราคาดี มีการขยายการตลาดโดยการขายผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น จึงจูงใจให้เกษตรกรดูแลต้นลิ้นจี่ดีกว่าปีที่ผ่านมามา โดยผลผลิตจะออกมากสุดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม

อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้จัดทำแผนบริหารจัดการผลไม้ปี 2561 ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมีหลักคือ มีข้อมูลการผลิตที่ชัดเจน จัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เชื่อมโยงกับตลาดผู้ซื้อได้อย่างเหมาะสม เน้นให้จังหวัดบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาคือเน้นองมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) เป็นแกนหลัก เช่น การส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน (GAP) ส่งเสริมการห่อหุ้มผลไม้ก่อนการเก็บเกี่ยว การจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตผลไม้คุณภาพตามความเหมาะสมของพื้นที่ และการให้คำแนะนำเพื่อเตรียมพร้อมในฤดูกาล ตลอดจนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ผลคุณภาพดี ส่งเสริมซื้อขายแบบออนไลน์ การแปรรูป และผลักดันการส่งออกอย่างต่อเนื่อง.





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : พุธ 16 พฤษภาคม 2561

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ฉบับที่ : 25052 หน้า : 7(บน)

หัวข้อ : หวันผลไม้เหนือ-ใต้ทะลัก พาณิชย์เร่งทำแผนรับมือ ป้องกันล้นตลาดราคาร่วง

# หวันผลไม้เหนือ-ใต้ทะลัก

## ● พาณิชย์เร่งทำแผนรับมือ

## ● ป้องกันล้นตลาดราคาร่วง

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ เตรียมความพร้อมรับมือกับผลผลิตผลไม้ที่กำลังจะออกสู่ตลาดรวมกัน 1.3 ล้านตัน โดยปีนี้ผลไม้ภาคใต้จะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. 61 ผลผลิตรวม 5.9 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 64.15% แบ่งเป็นทุเรียน 2.83 แสนตัน เงาะ 8.65 หมื่นตัน มังคุด 1.91 แสนตัน และลองกอง 8.38 หมื่นตัน ส่วนผลไม้ภาคเหนือจะออกสู่ตลาดเดือน ก.ค.-ส.ค. 61 มีปริมาณ 7.06 แสนตัน เพิ่มขึ้น 6.49% เป็นลำไย 6.65 แสนตัน และลิ้นจี่ 4.1 หมื่นตัน

“ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่าให้ผลผลิตตกค้าง โดยต้องช่วยประสานและเร่งระบายผลผลิตออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคา แต่เชื่อว่า จะสามารถดูแลราคาให้กับเกษตรกรได้เพราะมีแผนรับมือรองรับไว้ล่วงหน้าหมดแล้ว ซึ่งจะเห็นได้จากการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกที่ปีนี้สามารถบริหารจัดการได้และเกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาดีมาก”

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงเตรียมประสานสถานที่ของหน่วยงานราชการ สถานที่เอกชน เช่น สถานีบริการน้ำมันเชลล์เพลิง, ห้างสรรพสินค้า, ตลาดสด, ตลาดต้องชม, ร้านธงฟ้าประชารัฐ, ฟาร์มเอาร์ทูเก็ตเพื่อให้เกษตรกรนำ



ผลไม้ไปจำหน่ายเพื่อป้องกัน

ปัญหาผลไม้ล้นตลาด

พร้อมทั้งมีมาตรการกระตุ้นการบริโภคผลไม้ทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายผลไม้และผลิตภัณฑ์ โดยร่วมกับห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ และจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น เชียงใหม่ ในช่วงเดือน เม.ย.-ส.ค. 61 การจับคู่พ่อค้าผลไม้ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่น จันทบุรี เชียงใหม่ กรุงเทพฯ กูเก็ต ในเดือน พ.ค.-มิ.ย. 61 เพื่อกระตุ้น

นอกจากนี้ยังได้จัดบูธผลไม้ให้นักท่องเที่ยวทดลองชิมผลไม้

ไทยที่ทำอากาศนานาชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น สามมรินทร์สุวพรรณภูมิ สามมรินทร์คอนเมืองและสามมรินทร์ในจังหวัดท่องเที่ยว เชียงใหม่ กูเก็ต ส่วนด้านการส่งออกจะเร่งรัดการส่งออกไปยังตลาดจีน โดยเฉพาะเมืองใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นรวมถึงการส่งออกไปตลาดใหม่ เช่น อินเดีย รัสเซีย อิหร่าน รวมทั้งจะผลักดันให้มีการแปรรูปผลไม้มากขึ้นและผลักดันผลผลิตส่วนเกินไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหารเลี้ยงสัตว์

“ก่อนหน้านี้กระทรวงฯ ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ซื้อขายผลไม้ระหว่างเกษตรกรกับโรงงานแปรรูปและห้างสรรพสินค้าเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 61 ปริมาณ 3.3 แสนตัน มูลค่า 2 หมื่นล้านบาท และเมื่อวันที่ 8-9 มี.ค. 61 ได้เจรจาเชื่อมโยงการซื้อขายผลไม้ระหว่างสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกผลไม้และโรงงานแปรรูปผลไม้ เป้าหมาย 5 หมื่นตัน มูลค่า 2,500 ล้านบาท”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในปี 61 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. ประเมินว่า ผลผลิตผลไม้ภาคตะวันออก 4 ชนิดประกอบด้วย ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ระยอง และตราด โดยพบว่าเนื้อที่ให้ผลผลิต 6.2 แสนไร่ มีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 8 แสนตัน เพิ่มขึ้น 1.37% ซึ่งผลผลิตจะออกมาช่วงปลายเดือน พ.ค. นี้ต่อเนื่องถึงกลางเดือน มิ.ย. นี้.





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

หัวข้อ : คอลัมน์: ส่อง...เกษตร: ข้าว'สดใส...แต่ต้องระวัง

วันที่ : พุธ 16 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 13535 หน้า : 8(บนซ้าย)



### ‘ข้าว’สดใส...แต่ต้องระวัง

วันที่มงคล พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ผ่านพ้นเรียบร้อยด้วยดีแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นสัญญาณเริ่มต้นฤดูเพาะปลูกทำนาปี 2561 อย่างเป็นทางการ ด้วยความเป็นสิริมงคลยิ่ง

สำหรับการเสียดายพยากรณ์ในปีนี้ “พระโค” เสียดายแรกนาขวัญ กินน้ำหญ้า เหล้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลอาหาร อภินิหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

ผลเสียดายของพระโคที่ว่า “การเกษตรจะอุดมสมบูรณ์ เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง” ทำให้ท่านนายกฯ บิ๊กตู-ประยุทธ์ จันทร์โอชาที่ร่วมอยู่ในพระราชพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง อิมให้สัมภาษณ์ว่า “สบายใจขึ้น” แต่ก็เตือนให้เกษตรกรอย่าประมาทในการผลิตต้องเตรียมความพร้อมไว้ด้วย เพราะการพยากรณ์มีโอกาสดลาดเคลื่อน เนื่องจากสภาวะอากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก ขอให้ระมัดระวังเตรียมการรองรับความเสี่ยงทั้งเรื่องน้ำท่วมฝนแล้ง ตามที่รัฐบาลได้แนะนำไป

ท่านนายกฯ บิ๊กตูยังกล่าวให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรทุกคนและขอให้เรียนรู้ รับฟังสิ่งที่รัฐบาลทำให้ มันอาจจะไม่รวดเร็วอย่างที่หลายคนต้องการ แต่จะเกิดความยั่งยืนในภายหลัง ก็ย่อมดีกว่าการทำให้

รวดเร็วขึ้น แล้วล้มพังลงมาเหมือนเดิม ทั้งยังย้ำแนวทาง “การลดต้นทุนการเกษตร” เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่การเกษตรต้องคำนึงถึง ผู้บริโภค คำนึงถึงการตลาดก่อนเสมอ ใช้การตลาดเป็นตัวนำ ทุกอย่างก็จะสำเร็จ ไม่ใช่เพาะปลูกมากจนเกินความต้องการของตลาด ค่าเดือนนายกฯ บิ๊กตูในเรื่องนี้ นับว่าสมควรที่เกษตรกรต้องรับฟังและดำเนินการเพาะปลูกด้วยความระมัดระวัง รอบคอบอยู่มีใช้น้อย โดยเฉพาะกับสถานการณ์การทำนาในปีนี้

ทั้งนี้เพราะปัจจัยต่างๆ ในปีนี้ เอื้ออำนวยยิ่งที่จะทำให้มีการแห่ทำนา ทำการเกษตรเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ผลผลิตต่างๆ โดยเฉพาะ “ข้าว” มีแนวโน้มที่ปริมาณจะกลับมาพุ่งสูงอีกครั้ง

ปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการผลิตคือ “น้ำ” ทั้งปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามากเป็นพิเศษตั้งแต่ยังไม่ทันเข้าฤดูฝนเต็มตัว จนปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศอยู่ในระดับสูง ทำให้กรมชลประทานกล้าการันตีว่า ปีนี้จะมีน้ำสำหรับการเพาะปลูกทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอแน่

ขณะที่ราคา “ข้าว” ก็ขึ้นอยู่กับในระดับที่ “ดี” ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) - วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ระบุว่า ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ช่วง มกราคม-พฤษภาคม 2561 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยข้าวเปลือกหอมมะลิราคาเฉลี่ยตันละ 13,529 บาท สูงขึ้นจากปีก่อนที่มีราคาเฉลี่ยตันละ 9,207 บาท ส่วนราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,785 บาท สูงขึ้นจากปีก่อนที่ราคาเฉลี่ยตันละ 7,514 บาท

ทำให้รายได้ชาวนามีแนวโน้มดีขึ้นกว่าสินค้าเกษตรอื่น ๆ โดยดัชนีรายได้

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือก 4 เดือนแรก ปี 2561 (ม.ค.-เม.ย.) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนถึง 50.44% เป็นผลจากดัชนีผลผลิตข้าวเปลือกเพิ่มขึ้น 30.61% และดัชนีราคาข้าวเปลือกเพิ่มขึ้น 15.18% โดยรายได้ชาวนาผู้ปลูกข้าวเปลือกหอมมะลิเพิ่มขึ้น 61.55% ส่วนผู้ปลูกข้าวเจ้า เพิ่มขึ้น 35.35%

“ที่รายได้ชาวนาดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการที่ภาครัฐออกมาเป็นระยะๆ และพยายามบริหารจัดการสินค้าเกษตรทั้งระบบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านราคาในอนาคต โดยเฉพาะข้าว ที่กรม.มิตเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือชาวนาตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรอย่างต่อเนื่อง ขยายการทำนาแบบแปลงใหญ่ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนเป็นแปลงข้าวอินทรีย์ให้มากขึ้น เชื่อมโยงตลาดกับการผลิตล่วงหน้ายกระดับมาตรฐานคุณภาพข้าว ลดการปลูกข้าวรอบ 2 ถึง Supply ส่วนเกินออกในช่วงผลผลิตมาก ผลักดันการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการแปรรูปข้าว และพัฒนาระบบ E-Agriculture เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว”

ถ้าว่าตามเลขฯ สศก. ก็ต้องถือว่านโยบายรัฐเรื่อง “ข้าว” เริ่มเห็นผลบ้างแล้ว แต่ถ้าชาวนาที่อดอันกันมาหลายปี เห็นปีนี้ “ข้าว” ราคาดี แล้วกลับมาแห่ปลูกจนผลผลิตมากเกินไป ราคาข้าวก็จะมีความเสี่ยงขึ้นมาได้อีก ยิ่งโดยเฉพาะปีหน้าจะมีการเลือกตั้ง และนักการเมืองพรรคที่เถลิงชัยนโยบายประชานิยมผลาญชาติจนล้มลงมาแล้ว เริ่มออกมาเบะท้าวว่า จะผลักดันโครงการจำนำข้าวอีกครั้งด้วย มันก็ยิ่งเป็นความเสี่ยงที่ชาวนาควรพิจารณาถี่ถ้วนให้รอบคอบยิ่งขึ้น!

สาโรช บุญแสง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : พุศ 16 พฤษภาคม 2561

จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ฉบับที่ : 7858 หน้า : 4(กลาง)

หัวข้อ : พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

# พระราชบัญญัติ

## งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

หมายเหตุ : พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

**มาตรา ๑** พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๑”

**มาตรา ๒** พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

**มาตรา ๓** งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ตั้งเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำแนกเป็นรายจ่ายตามที่ระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้

**มาตรา ๔** งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบกลาง ในความควบคุมของสำนักงานงบประมาณให้ตั้งเป็นจำนวน ๔,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำแนกดังนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน ๔,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

**มาตรา ๕** งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง ให้ตั้งเป็นจำนวน ๕,๓๒๕,๐๐๐ บาท จำแนกดังนี้

๑.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รวม ๕,๓๒๕,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๕,๓๒๕,๐๐๐ บาท

**มาตรา ๖** งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ตั้งเป็นจำนวน ๑๐๖,๒๙๐,๐๐๐ บาท จำแนกดังนี้

๑.กรมการท่องเที่ยว รวม ๑๐๖,๒๙๐,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชุมชน ๑๐๖,๒๙๐,๐๐๐ บาท

**มาตรา ๗** งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ตั้งเป็นจำนวน ๒๒,๓๘๒,๖๖๕,๗๐๐ บาท จำแนกดังนี้

๑.สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม

๒๒๓,๕๗๕,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒๒๓,๕๗๕,๐๐๐ บาท

๒.กรมการข้าว รวม ๖๓,๖๐๒,๖๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ๔๕,๓๖๒,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑๘,๒๔๐,๖๐๐ บาท

๓.กรมชลประทาน รวม ๑๓,๗๐๐,๙๕๕,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิต ภาคเกษตร ๑๓,๕๐๔,๕๓๐,๕๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑๘๗,๕๕๔,๕๐๐ บาท

๔.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวม ๒๓,๒๓๙,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ๒๓,๒๓๙,๐๐๐ บาท

๕.กรมประมง รวม ๒๐๘,๕๕๐,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑๙๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท

๖.กรมปศุสัตว์ รวม ๖๗๐,๑๕๙,๘๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ๖๕๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑๒,๒๕๙,๘๐๐ บาท

๗.กรมพัฒนาที่ดิน รวม ๑๕๐,๘๗๗,๗๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ๑๓๙,๓๘๐,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑๑,๔๙๗,๖๐๐ บาท

๘.กรมวิชาการเกษตร รวม ๑๓๔,๗๙๓,๒๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ๑๓๓,๗๒๘,๘๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑,๐๖๔,๔๐๐ บาท

๙.กรมส่งเสริมการเกษตร รวม ๕,๖๙๐,๖๗๙,๒๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ๕,๖๕๙,๕๗๕,๒๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓๑,๑๐๔,๐๐๐ บาท

๑๐.กรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม ๑,๗๙๑,๕๓๔,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ๑,๗๙๑,๕๓๔,๐๐๐ บาท

๑๑.กรมหม่อนไหม รวม ๕๒,๖๔๐,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ๔๕,๓๘๗,๕๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๗,๒๕๓,๔๐๐ บาท

๑๒.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวม ๒๖,๗๗๙,๒๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ๒๒,๖๐๕,๒๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๔,๑๗๔,๐๐๐ บาท

๑๓.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวม ๕,๑๕๐,๐๐๐ บาท คือ (๑)

แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ๕,๑๕๐,๐๐๐ บาท

**มาตรา ๘** งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกระทรวง





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

หัวข้อ : พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ : พุธ 16 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 7858 หน้า : 4(กลาง)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ตั้งเป็นจำนวน ๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
จำแนกดังนี้

๑.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวม ๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพ  
ชุมชน ๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

**มาตรา ๙** งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกระทรวงพาณิชย์และ  
หน่วยงานในกำกับ ให้ตั้งเป็นจำนวน ๒๕๘,๔๐๐,๓๐๐ บาท จำแนกดังนี้

๑.สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รวม ๑๕๓,๒๑๘,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคูณภาพ  
ชีวิต ๑๕๓,๒๑๘,๐๐๐ บาท

๒.กรมการค้าภายใน รวม ๔๕,๗๘๑,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
๖,๑๑๘,๖๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคูณภาพ  
ชีวิต ๓๙,๖๖๓,๓๐๐ บาท

๓.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวม ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคูณภาพ  
ชีวิต ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่ง  
ชาติ(องค์การมหาชน) รวม ๑๙,๔๐๐,๔๐๐ บาท คือ(๑) แผนงาน  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน ๑๙,๔๐๐,๔๐๐  
บาท

**มาตรา ๑๐** งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติมของกระทรวงมหาดไทย  
ให้ตั้งเป็นจำนวน ๓๑,๘๗๕,๗๖๙,๐๐๐ บาท จำแนกดังนี้

๑.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวม ๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพ  
ชุมชน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.กรมการปกครอง รวม ๒,๕๔๗,๖๕๐,๘๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคูณภาพ  
ชีวิต ๒,๕๔๗,๖๕๐,๘๐๐ บาท

๓.กรมการพัฒนาชุมชน รวม ๙,๓๒๘,๑๑๘,๒๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพ  
ชุมชน ๙,๓๒๘,๑๑๘,๒๐๐ บาท

**มาตรา ๑๑** งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติมของกระทรวงแรงงาน  
ให้ตั้งเป็นจำนวน๒,๑๒๐,๐๒๕,๔๐๐ บาท จำแนกดังนี้

๑.สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รวม ๑๒,๖๒๑,๘๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคูณภาพ  
ชีวิต ๑๒,๖๒๑,๘๐๐ บาท

๒.กรมการจัดหางาน รวม ๓๙,๒๔๖,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคูณภาพ  
ชีวิต ๓๙,๒๔๖,๐๐๐ บาท

๓.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวม ๒,๐๖๘,๑๕๗,๖๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคูณภาพ  
ชีวิต ๒,๐๖๘,๑๕๗,๖๐๐ บาท

**มาตรา ๑๒** งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกระทรวงวัฒนธรรม  
ให้ตั้งเป็นจำนวน๖๘,๑๑๘,๕๐๐ บาท จำแนกดังนี้

๑.สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รวม ๑๕,๗๓๗,๕๐๐ บาท  
คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพ  
ชุมชน ๑๕,๗๓๗,๕๐๐ บาท

๒.กรมศิลปากร รวม ๖,๕๘๐,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพ  
ชุมชน ๖,๕๘๐,๐๐๐ บาท

๓.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รวม ๔๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพ  
ชุมชน ๔๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท

**มาตรา ๑๓** งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกระทรวง  
อุตสาหกรรม ให้ตั้งเป็นจำนวน ๔๙๘,๖๐๒,๐๐๐ บาท จำแนกดังนี้

๑.สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๑๓๕,๗๒๓,๐๐๐  
บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
๑๓๕,๗๒๓,๐๐๐ บาท

๒.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวม ๓๖๓,๘๗๙,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
๓๖๓,๘๗๙,๐๐๐ บาท

**มาตรา ๑๔** งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของรัฐวิสาหกิจ ให้ตั้ง  
เป็นจำนวน ๓,๙๘๘,๘๖๖,๘๐๐ บาท จำแนกดังนี้

๑.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวม  
๑,๕๒๑,๒๕๕,๕๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคูณภาพ  
ชีวิต ๑,๕๒๑,๒๕๕,๕๐๐ บาท

๒.ธนาคารออมสิน รวม ๑๘๕,๗๒๖,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคูณภาพ  
ชีวิต ๑๘๕,๗๒๖,๐๐๐ บาท

๓.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวม ๗๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพ  
ชุมชน ๗๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔.การยางแห่งประเทศไทย รวม ๑,๕๙๖,๘๘๕,๘๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
๑,๕๙๖,๘๘๕,๘๐๐ บาท

**มาตรา ๑๕** งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกองทุนและเงิน  
ทุนหมุนเวียน ให้ตั้งเป็นจำนวน ๓๔,๑๒๒,๕๑๓,๒๐๐ บาท จำแนกดังนี้

(๑) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  
บาท

(๒) กองทุนประชาัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ๑๓,๕๗๒,๕๑๓,๒๐๐  
บาท

(๓) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐  
บาท

**มาตรา ๑๖** งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ใน  
ความควบคุมของกระทรวงการคลัง ให้ตั้งเป็นจำนวน ๔๙,๖๔๑,๙๒๓,๐๐๐  
บาท จำแนกดังนี้

(๑) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ๔๙,๖๔๑,๙๒๓,๐๐๐ บาท

**มาตรา ๑๗** ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดิน ตาม  
รายการและจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่สำนักงาน  
ประมาณจะได้จัดสรร หรือตามที่จะได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย  
มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ  
คลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้.

กรมประมงแถลงเตรียมบังคับใช้กฎหมายใหม่ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ เพื่อยปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาวะการณ์ของทรัพยากรในปัจจุบัน ลดผลกระทบที่เกิดกับวิถีการทำประมงของชาวบ้าน ประเด็นวันแรก 16 พ.ค.นี้ ในพื้นที่ 45 จังหวัด ขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายเคร่งครัด เปิดโอกาสให้สัตว์น้ำจืดได้แพร่ขยายพันธุ์และมีใช้อย่างยั่งยืน

สัตว์น้ำจืดเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารที่หล่อเลี้ยงประชาชนในประเทศไทย ทั้งเพื่อการยังชีพและสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว จึงกล่าวได้ว่าสัตว์น้ำจืดเป็นทรัพยากรของแผ่นดินที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน

กรมประมงในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบดูแลสัตว์น้ำและการประกอบอาชีพประมง เพื่อให้มีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและสมดุลกับกำลังการผลิตของธรรมชาติ จึงได้มีการกำหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำจืดในฤดูที่สัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนตลอดมา โดยจะมีการห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงที่มีประสิทธิภาพสูงจับสัตว์น้ำจืดในพื้นที่แหล่งน้ำจืด เพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรสัตว์น้ำได้วางไข่และเจริญเติบโตขึ้นมาทดแทน อันจะทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำมีความยั่งยืน

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงกล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศเพื่อกำหนดฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ และกำหนดชนิด ขนาด เครื่องมือ และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมงในฤดูดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลายาวนานถึง 54 ปีแล้ว แต่จากสภาพปัจจุบันที่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน สภาพแวดล้อม สภาวะทรัพยากร สภาพภูมิอากาศ และเหตุปัจจัยอื่นๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป จากกฎหมายประมงฉบับใหม่ทำให้สามารถกำหนดระยะเวลา ฤดูที่สัตว์น้ำจืดมีไข่ในแต่ละพื้นที่ได้

# ประมงปรับปรุงกฎหมายใหม่ คุ้มครองสัตว์น้ำจืดฤดูมีไข่



หนองคาย บึงกาฬ  
หนองบัวลำภู  
อุดรธานี สกลนคร  
นครพนม ชัยภูมิ  
ขอนแก่น มหาสารคาม  
กาฬสินธุ์ มุกดาหาร  
ร้อยเอ็ด ยโสธร  
อำนาจเจริญ  
อุบลราชธานี  
ศรีสะเกษ สุรินทร์  
บุรีรัมย์ นครราชสีมา  
สระแก้ว ปราจีนบุรี  
นครนายก ฉะเชิงเทรา  
ชลบุรี ระยอง  
จันทบุรี ตราด ชุมพร

อย่างรวดเร็วและเหมาะสม โดยนำข้อมูลดังกล่าวไปทำประชาคมจากผู้แทนชาวประมงในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและส่งผลกระทบต่อให้น้อยที่สุด

ดังนั้น ในปี 2561 กรมประมงจึงได้กำหนดฤดูที่สัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนขึ้นใหม่ โดยกำหนดระยะเวลาที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำท่า ข้อมูลชีววิทยาของสัตว์น้ำจืด และข้อมูลด้านการประมงที่เป็นปัจจุบัน โดยได้ออกประกาศกรมประมงลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เพื่อกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ดังนี้

ในพื้นที่ 45 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง ลำพูน น่านแพร่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เลย

ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช กำหนดฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคมถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ในพื้นที่ 25 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด สุโขทัย ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี กาญจนบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ กำหนดฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายนถึงวันที่ 15 กันยายน 2561  
ในพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด ตังตระ สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา กำหนดฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัว



อ่อน ระหว่างวันที่ 16 กันยายนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561

โดยภายในระยะเวลาดังกล่าวกำหนดให้เฉพาะ “เครื่องมือและวิธีการทำการประมงที่อนุญาต” เท่านั้นที่สามารถทำการประมงได้ในช่วงเวลาและแหล่งน้ำในจังหวัดดังกล่าว ได้แก่ 1.เบ็ดทุกชนิดที่ไม่มีลักษณะเป็นเบ็ดต่อกันเป็นสายมากกว่า 1 ตัว 2.ตะแกรง สaringan ยอ และชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร และไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป 3.ลุ่ม ฉมวก และล้อม 4.ไซ ตุ่ม อีจู้ ลัน โปง และโทง หรือเครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกัน 5.แหที่มีความลึกไม่เกิน 6 คอก (3 เมตร) 6.การทำการประมงในพื้นที่แหล่งน้ำปิดที่ไม่ติดต่อกับแม่น้ำ หรือลำธารธรรมชาติ 7.การทำการประมงเพื่อการศึกษา วิจัย หรือทดลองทางวิชาการ โดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง

โดยประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ใน ปี 2561 เท่านั้น โดยจะมีการออกประกาศในลักษณะเดียวกันนี้ทุกปี ก่อนหน้าฤดูสัตว์น้ำมีไข่ เพื่อให้มาตรการบริหารจัดการดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศและฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนตามประกาศดังกล่าว มีโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือจากพี่น้องที่มีอาชีพจับสัตว์น้ำและประชาชนทั่วไป ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและร่วมกันรณรงค์การทำประมงอย่างถูกวิธี ไม่ทำลายสัตว์น้ำด้วยการใช้เครื่องมือทำลายล้าง ไม่จับปลาในฤดูมีไข่ ตลอดจนช่วยกันสอดส่องดูแล และแจ้งเบาะแสการทำประมงที่ผิดกฎหมาย เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำของไทยให้สามารถแพร่ขยายพันธุ์ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้มีใช้อย่างยั่งยืน.

# จีนออกกฎเข้มนำเข้า 'ข้าวญี่ปุ่น'

**กรุงเทพธุรกิจ • “จีน” ออกกฎควบคุม** นำเข้าจากญี่ปุ่นอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ราคาแพงมาก บริโภคได้เฉพาะคนกระเป๋านักรัฐบาล 2 ฝ่ายตั้งคณะทำงานผ่อนคลายข้อจำกัด แต่เอกชนยังไม่อยากคาดหวังผล

จีนเริ่มออกกฎเข้มงวดกับข้าวนำเข้าจากญี่ปุ่น หลังเกิดหายนะภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ เมื่อปี 2554 แต่เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ทั้ง 2 ประเทศทำข้อตกลงอำนวยความสะดวกให้ญี่ปุ่นส่งข้าวมาขายได้มากขึ้น จีนจึงส่อเค้าเป็นตลาดข้าวญี่ปุ่นรายใหญ่ที่สุดในขณะนี้ยังคิดเป็นเพียง 3% ของการส่งออกทั้งหมด โดยมีฮ่องกงและสิงคโปร์เป็นตลาดส่งออกรายใหญ่สุด ที่ญี่ปุ่นส่งข้าวมาขายคิดเป็นราว 60% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด

กระทรวงเกษตรญี่ปุ่นมองว่า จีนเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้ปีละ 100,000 ตัน ในปี 2560 ญี่ปุ่นส่งออกข้าว 11,800 ตัน ในจำนวนนี้ส่งมจีนเพียง 298 ตันเท่านั้น ทั้งๆที่จีนบริโภคข้าวมากกว่าญี่ปุ่นราว 20 เท่า

แม้ 2 มหาอำนาจเศรษฐกิจเอเชียทำข้อตกลงกันแล้ว แต่กฎระเบียบและราคาที่สูงยังเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับผู้ส่งออกแดนชากระ ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่กล่าวด้วยว่าการส่งออกข้าวญี่ปุ่นยังต้องเผชิญความเสี่ยงจากความตึงเครียดทางการเมืองระหว่าง 2 ประเทศ

ในการส่งออกนั้น ข้าวเปลือกจะต้องสีและรมควันในโรงงานที่จีนอนุมัติว่าปลอดภัย ข้อตกลงใหม่จะเพิ่มจำนวนโรงสีและโรงรมที่ผ่านการอนุมัติ จากปัจจุบันที่มีเพียงแห่งเดียว ดำเนินการโดยสมาคมสหพันธ์สหกรณ์การเกษตรแห่งชาติ ในจ.คานากาวะทางใต้ของกรุงโตเกียว

ต่อไปจะเปิดโรงสีเพิ่มอีก 2 แห่งที่เมืองอิชิคาริ ทางตอนเหนือของเกาะฮอกไกโด

ดำเนินการโดยสหพันธ์สหกรณ์การเกษตรไฮคุเรน และที่เมืองนิชิโนเมีย ทางตะวันตกของจ.เฮียวโงะ บริหารงานโดยชินไม บริษัทค้าส่งข้าวรายใหญ่สุดของประเทศ

ผู้บริหารรายหนึ่งของชินไม ตอบรับข้อตกลงดังกล่าวที่ช่วยให้บริษัทตอบสนองความต้องการในจีนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ตามข้อตกลงใหม่กระทรวงเกษตรญี่ปุ่นจะจดทะเบียนโรงรมเพื่อส่งออกข้าวไปจีนเพิ่มอีก 5 แห่ง รวมทั้งในฮอกไกโดและเฮียวโงะ ส่วนชินไมได้รับอนุญาตให้สีข้าวและรมข้าวในโรงงานของตนที่โกเบ เพื่อส่งออกจากท่าเรือโกเบ

เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ข้าวญี่ปุ่นราคาสูงมากในจีน เนื่องจากต้นทุนการขนส่งและกำไรของตัวแทนจำหน่าย การลดต้นทุนจึงเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับผู้ส่งออกข้าวญี่ปุ่น

นายโคสุเกะ คูจิ ประธานนัมบุ บิจินบริษัทผลิตเหล้าสาเกในเมืองนิโงะ จ.อิวาเตะกล่าวว่าหายนะภัยนิวเคลียร์ฟูกูชิมะ เมื่อปี 2554 ทำให้จีนต้องเข้มงวดการนำเข้าข้าวจากญี่ปุ่นรวมถึงอาหารทุกอย่างจาก 10 จังหวัด เช่น ฟูกูชิมะ มียากิ และนิงาตะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมข้าว

เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรรายหนึ่งเผยว่ารัฐบาลโตเกียวและปักกิ่งตั้งคณะทำงานหารือขั้นตอนผ่อนคลายข้อจำกัด แต่ก็ยังหวังผลมากนักไม่ได้

ด้านนายโทรุ นากายา ประธานสหภาพสหกรณ์การเกษตรกลาง ยังระมัดระวังเรื่องอนาคตการส่งออกข้าวไปจีน ระบุ “เราไม่ได้หวังจะคืบหน้าอย่างรวดเร็ว แต่เราก็ยังดีใจที่ได้เดินหน้า”





## สัญญาณบวก...ไทยป็นข้ามกำแพงเมืองจีน

เมื่อเดือนก่อนมีเหตุถึงใช้หวัดนก ภาครัฐผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงจับมือกันอธิบายนว่าไม่ใช่ความจริง ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก พร้อมยืนยันว่า ไทยไม่พบผู้ป่วยใช้หวัดนกมากกว่า 10 ปีแล้ว

ที่น่าสนใจคือ โนสปีดที่เดียวกันจีนสั่งซื้อและอนุญาตให้ไทยข้ามกำแพงเมืองจีนไปขาย ผู้บริโภคชาวจีนในเขตจินตอนใต้ เป็นการตอกย้ำว่าจีนเชื่อมั่นในคุณภาพความปลอดภัยทางอาหารของไทย ซึ่งช่วยยืนยันว่าไทยมีระบบการป้องกันใช้หวัดนกอย่างรัดกุมเข้มแข็งมาตลอดกว่า 10 ปี

แม้ปัจจุบัน ไทยยังคงสถานะประเทศปลอดโรคใช้หวัดนก ตามรายงานขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ โอไออี ขณะที่หลายประเทศยังคงตรวจพบการแพร่ระบาดของเชื้ออยู่

นั่นเป็นเพราะบ้านเรามีการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยง พัฒนาระบบการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพหรือระบบสุขภาพป้องกันโรค (biosecurity) มีการกำหนดเกณฑ์และตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ควบคู่กับการจัดให้มีระบบการเฝ้าระวังเชิงรุกและเชิงรับ (active and passive surveillance) การตรวจประเมินสุขภาพสัตว์ รวมทั้งมีการตรวจติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคอย่างต่อเนื่อง

ระบบคอมพาร์ทเมนต์หมายถึง การที่สถานประกอบการหรือกลุ่มสถานประกอบการ ซึ่งทราบสถานภาพของโรคใช้หวัดนกภายใต้ระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพร่วมกัน ตามหลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมสำหรับโรคใช้หวัดนก โดยจะให้ความสำคัญการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่เชื่อมโยงภายในหน่วยงาน และสถานประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรค เพื่อให้ผู้ผลิตสัตว์ปีกมีสถานะปลอดจากโรคใช้หวัดนก

องค์ประกอบสำคัญด้านการจัดการในหมวดหลัก ได้แก่ 1. มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับสถานประกอบการ ตามหลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม หรือ HACCP สำหรับโรคใช้หวัดนก 2. การเฝ้าระวังโรคใช้หวัดนกในฟาร์มและพื้นที่กันชนรัศมี

1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม ตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์ 3. การควบคุมโรคใช้หวัดนกในฟาร์มและพื้นที่กันชนรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์มตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์ และ 4. การตรวจสอบย้อนกลับ

ขอยกตัวอย่างฝ่ายวิชาการของซีพีเอฟ ที่นำระบบคอมพาร์ทเมนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปครบวงจร โดยดำเนินการทั้ง 4 หมวดหลัก ตั้งแต่โรงงานอาหารสัตว์ ที่คัดสรรวัตถุดิบอย่างดี ขณะที่โรงฟักไข่สัตว์ปีก ใช้ระบบการผลิตตามหลักการอาหารปลอดภัยเช่นเดียวกับโรงงานอาหารแปรรูป จากนั้นลูกไก่จะถูกส่งเข้าเลี้ยงในฟาร์มมาตรฐานในโรงเรือนปิดระบบปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำ (EVAP) มีระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการเลี้ยงจากภายนอก โดยผู้เลี้ยงไม่ต้องเข้าไปภายในโรงเรือน ระบบจะจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนให้สัตว์ปีกอยู่อย่างสบาย และรายงานข้อมูลการเลี้ยงตามเวลาจริง พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ตลอดเวลา

เมื่อต้องเข้าปฏิบัติงานภายในโรงเรือน ผู้ปฏิบัติงานต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อมือและรองเท้า ก่อนสัมผัสสัตว์ปีก รวมถึงรถขนส่งและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต้องผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งหมด ที่สำคัญต้องมีโปรแกรมการควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะเพื่อป้องกันไม่ให้โรคเข้าไปบนเปลือกสัตว์ปีกภายในโรงเรือนได้ ตลอดจนมีโปรแกรมการเฝ้าระวังโรค ทั้งที่ฟาร์มและพื้นที่กันชนรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์มตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์

อีกทั้งมีมาตรการตรวจสอบก่อนการจับไก่เนื้อหรือเปิดเนื้อส่งมอบโรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์ปีกปราศจากเชื้อก่อโรคและปลอดจากสารตกค้างที่เป็นอันตราย สุดท้ายใช้ไก่เนื้อที่ถูกเลี้ยงจากฟาร์มในระบบคอมพาร์ทเมนต์เท่านั้น ที่จะถูกส่งเข้าโรงงานแปรรูปที่มีมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ ช่วยสร้างหลักประกันคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร

เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน ซึ่งไม่ใช่ช่วงที่มันกอพยพ ลักษณะอากาศร้อนไม่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงสบายใจได้ในแง่ของปัญหาใช้หวัดนก แต่อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกควรต้องยกระดับฟาร์มให้เป็นฟาร์มมาตรฐาน ใช้มาตรการการป้องกันโรคตั้งแต่ต้นทาง และใช้กระบวนการเลี้ยงสัตว์ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามคำแนะนำของกรมปศุสัตว์และสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มก็จะมั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันโรคใช้หวัดนกได้อย่างแน่นอน

บ้านเรารักษามาตรฐานกันมาได้แล้วกว่า 10 ปี ขอแค่อย่าละเลย และโปรดเข้มงวดต่อระบบมาตรฐานที่วางไว้ประเทศไทยก็จะรอดปลอดภัยจากโรคระบาดสัตว์เห็นต่างชาติเชื่อมั่นไทยเราเพียงใด คนไทยด้วยกันควรต้องมั่นใจในประเทศของเรายังไง... ไม่งั้นไปไทยคงไม่มีแรงบินไปยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง และล่าสุดคงไม่มีแรงบินข้ามกำแพงเมืองจีนไปได้อย่างที่เห็น



# 7 กกต.สเปกเทพ สนช.ตรวจเข้มลุ่นคว่ำ



## กับข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์

**สัญญาณการเมืองว่าด้วยการเลือกตั้ง** เริ่มชัดเจนเข้ามาทุกขณะ ทั้งในแง่ของกฎหมายและการเมือง แม้ว่าจะมีกระแสข่าวออกมาตลอดว่า **คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)** ยังไม่ต้องการให้เกิดการเลือกตั้งก็ตามที่มาถึงจุดนี้มีความเป็นไปได้พอสมควรที่ คสช.จะมีดวงตาเห็นธรรมทางการเมืองแล้วว่ายังอยู่ในอำนาจนานเท่าไร แรงต่อต้านยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะมีผลยาวไปถึงเป้าหมายใหญ่ที่ต้องเข้ามาในระบบเพื่อสืบทอดอำนาจในระยะยาว ดังนั้นทางที่ดีจึง

ควรเร่งจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยและเดินหน้าเข้าสู่โรดแมป ภายใต้ตรรกะดังกล่าวนี้เอง จึงได้เห็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรของ **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ตามพื้นที่ในจังหวัดการเมืองที่สำคัญ อย่างล่าสุดในกรณีของ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งปรากฏภาพของ **"เนวิน ชิดชอบ"** แกนนำพรรคภูมิใจไทย แสดงไมตรีต้อนรับบิกตูอย่างเต็มที่

ตรงนี้อาจเป็นสัญญาณให้เห็นอีกประการหนึ่งว่าการจับมือเป็นพันธมิตรก่อนการเลือกตั้งได้เกิดขึ้นแล้ว

ขณะที่ในแง่ของกฎหมายจะพบว่าร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้ง 4 ฉบับผ่านสภาไปแล้ว เหลือเพียงลุ่นคว่ำร่างกฎหมายเลือกตั้ง สส. และร่างกฎหมายการได้มาซึ่ง สว. จะผ่านความเห็นชอบของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งในวันที่ 23 พ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินร่างกฎหมายฉบับหลัง

หลายฝ่ายมองตรงกันว่าทุกอย่างไม่น่าจะเป็นปัญหา เพราะที่ผ่านมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เคยแก้ร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหลายฉบับ ทว่าแต่ละฉบับก็ผ่านศาลรัฐธรรมนูญไปได้



อย่างไรก็ตาม หากจะมีประเด็นใดเข้ามามีผลกระทบต่อโรดแมปการเลือกตั้งไม่มากนักน้อยเห็นจะเป็น “การเลือกตั้งกรรมการการเลือกตั้ง” ชุดใหม่จำนวน 7 คนของ สนช.

ก่อนหน้านี้ได้มีการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา 5 คน และที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจำนวน 2 คนมายัง สนช. แต่ปรากฏว่า สนช.ลงมติคว่ำอย่างน่าประหลาดใจ โดยอาศัยเหตุผลการเลือกของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีข้อบกพร่อง ส่วนการสรรหาของกรรมการสรรหาพบว่าคนที่ผ่านการสรรหานั้นไม่ได้มีคุณสมบัติตรงตามรัฐธรรมนูญ

มาในครั้งนี้นักกระบวนการภายในของ สนช.น่าจะผ่านไปได้อย่างเรียบร้อย หลังมีการเปิดชื่อผู้ผ่านการสรรหาจำนวน 7 คน แบ่งเป็นจากการสรรหาของกรรมการสรรหา 5 คน ได้แก่ 1.สันศักดิ์ อรรถนันทน์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.สมชาย ชาญนรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.อิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และอดีตเอกอัครราชทูต 4.พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีต ผวจ.บุรีรัมย์ และ 5.ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย อดีตสมาชิก สภท.

ส่วนจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 2 คน คือ ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งเป็นสองคนที่ สนช.ไม่ได้ให้ความเห็นชอบในครั้งแรก

จากรายชื่อดังกล่าวส่งผลให้เริ่มมีความเคลื่อนไหวบางประการของ สนช. ว่าเรื่องนี้ห่วยจะออกว่าผ่านบางส่วน และไม่ผ่านบางส่วน

ในส่วนที่น่าจะผ่าน สนช.ไปได้ก็น่าจะเป็นว่าที่ กกต. 2 คนจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เพราะการเลือกครั้งล่าสุดนี้ได้มีการแก้ไขกระบวนการลงมติให้ตรงกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ จึงมอง

กันว่าน่าจะผ่านไป

ติดกับว่าที่ กกต. 5 คนของกรรมการสรรหาซึ่งอาจมีปัญหาติดขัดอีกครั้ง แบ่งเป็นคนหนึ่งเคยสมัคร กกต.มาก่อนแต่ไม่ผ่านเรื่องคุณสมบัติ พอมาการสรรหาครั้งนี้กลับผ่านมาถึง สนช. หรืออีกรายมีประเด็นเรื่องการใช้ตำแหน่งข้าราชการเพื่อเทียบเคียงตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่า

ประเด็นนี้อาจเป็นประเด็นที่สร้างความลังเลใจให้กับสมาชิก สนช. ไม่น้อย ถึงขนาดที่จะตัดบุคคลที่มีปัญหาออกไป เพราะไม่ต้องการให้เกิดปัญหาในทางเทคนิคภายหลังผ่านกระบวนการของ สนช.ไปแล้ว

ดังนั้น ปลายทางของเรื่องนี้จะเป็นการเปิดประตูไป “กกต.คนนอก” ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ซึ่งกฎหมายเปิดช่องให้กรรมการสรรหาไปเชิญบุคคลที่มีคุณสมบัติครบมาสมัคร

ถึงที่สุดแล้ว เมื่อ คสช.ได้ กกต.ชุดใหม่ในยุคของตัวเอง การเลือกตั้งก็คงจะมีขึ้นได้ในไม่ช้า ■



**คุรุบัญญัติเด่น... นายธีระ วงษ์เจริญ** ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม และคุรุบัญญัติเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ในงานประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนคุรุบัญชีด้วยข้อมูลบัญชีฟาร์ม สู่วิถีไทยนิยม ยั่งยืน” ประจำปี 2561 โดยมีนายไอลภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมปรีณิพัลลข มหานาค กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้



## ชูรบ.ยึดหลักตลาดนำการผลิต ดันเสถียรภาพราคาข้าวสูงขึ้น

กทม.: นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยกรณีที่น่าายจาตุรงค์ ฉายแสง แสดงความคิดเห็นว่ารัฐบาลไม่มีมาตรการช่วยเหลือชาวนาว่ารัฐบาลนี้ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย ได้บูรณาการร่วมกันจัดทำมาตรการช่วยเหลือชาวนาในการปลูกข้าว ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันซึ่งใช้หลักการตลาดนำการผลิตคือ ผลิตข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาด ปรับโครงสร้างการผลิตข้าว เช่น มาตรการด้านการผลิต มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว การควบคุมราคาและคุณภาพปัจจัยการผลิต การควบคุมค่าเช่าที่นา การใช้ปุ๋ยสั่งตัด ทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ การใช้พันธุ์ข้าวให้เหมาะสมและลดรอบการทำนา การประกันภัยพืชผล และมาตรการด้านการ

ตลาด การให้สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร การให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรการจัดหาและเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ

อธิบดีกรมการข้าว กล่าว ว่า นอกจากนี้ ยังมีมาตรการด้านการเงิน ได้แก่ การพักชำระหนี้ต้นเงิน การลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว การสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว และการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิต อย่างไรก็ตามขณะนี้สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกขยับตัวสูงขึ้นมีเสถียรภาพมากขึ้น ในขณะที่ชาวนามีการรวมกลุ่มทำนาแปลงใหญ่อย่างเข้มแข็ง มีต้นทุนการผลิตข้าวต่ำลงทำให้ชาวนาสวนใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้น

## 3 ประสานจับมือหารือร่วมแนวทางพัฒนาปาล์มน้ำมันทั้งระบบ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ จับมือบูรณาการหาแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบ ให้มีเสถียรภาพ ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ปี 2560 - 2579 เน้นการเพิ่มอัตราการสกัดน้ำมันปาล์มดิบให้ได้ไม่น้อยกว่า 18% และราคาจำหน่าย พร้อมกำหนดมาตรการให้ชาวสวนตัดปาล์มให้ได้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มทษ.

**นายสำราญ สารบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร** เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบให้มีเสถียรภาพ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ข้อมูลสถานการณ์ปาล์ม น้ำมันขณะนี้ว่ายังมีปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบอยู่ในโรงงานเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาผลผลิตปาล์มดิบของเกษตรกรลดลง ประกอบกับเกษตรกรตัดทะลายปาล์มที่ยังไม่สุกไปจำหน่าย ทำให้อัตราการสกัดปาล์มน้ำมันดิบต่ำจึงได้เร่งหาแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันทั้งระบบ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเน้นเรื่องการกำหนดอัตราการสกัดขั้นต่ำของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มให้อยู่ที่ 18% และราคาที่โรงงานรับซื้อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการของกระทรวงพาณิชย์ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้พิจารณาแนวทางการกำหนด

ราคาวัตถุดิบ การกำกับควบคุมลานเต และการบริหารสต็อกน้ำมันปาล์มเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและให้ราคาเป็นไปตามกลไกของตลาด โดยมีนายวิฑูรย์ จีนโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการขอความร่วมมือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในการส่งออกเพื่อระบายสต็อกออกไป และจัดทำแผนการขับเคลื่อนพัฒนาปาล์มน้ำมันคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัด

ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดมาตรการให้ชาวสวนตัดทะลายปาล์มคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตรทะลายปาล์ม น้ำมัน (มทษ. 5702-2552) ซึ่งกำหนดคุณภาพทั่วไปของทะลายปาล์มตามที่เก็บเกี่ยวเพื่อจำหน่าย ดังนี้ 1. ทะลายปาล์มต้องมีลักษณะตรงตามพันธุ์ 2. เป็นทะลายปาล์มสุก ซึ่งผลปาล์มน้ำมันที่ส่วนใหญ่ผิวเปลือกสีส้มหรือสีแดง และเนื้อปาล์มมีสีส้ม มีจำนวนผลร่วงอย่างน้อย 10 ผลต่อทะลายหรือทะลายปาล์มกิ่งสุกเป็นผลปาล์มน้ำมันที่ส่วนใหญ่ผิวเปลือกสีส้มแดงหรือสีแดงม่วง มีผลร่วงน้อยกว่า 10 ผลต่อทะลาย 3. มีความสด โดยไม่ผ่านการรดน้ำหรือมีการกระทำใดๆ ที่เป็นการเร่งให้ดูเหมือนผลสุกหรือผลร่วง เช่น บ่มแก๊ส (ทะลายปาล์มน้ำมันจะคงความสดเมื่อขนส่งถึงโรงงานภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเก็บเกี่ยว) 4. สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ 5. ไม่มี ความเสียหายอันเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพผลิตผลและ 6. ความยาวของก้านทะลายไม่เกิน 5 เซนติเมตร รวมทั้งการแบ่งชั้นคุณภาพทะลายปาล์มสุกออกเป็นชั้นพิเศษ ชั้นหนึ่ง และชั้นสอง

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สาเหตุที่ชาวสวนไม่เก็บเกี่ยวปาล์มสุก (ปาล์มไม่ได้คุณภาพ) เป็นเพราะเกษตรกรเจ้าของสวนไม่ได้ตัดปาล์มน้ำมันเอง หรือไม่ได้ควบคุมคุณภาพในการตัดของผู้รับเหมา รวมทั้งความเข้าใจในการเก็บเกี่ยวปาล์มสุกของแต่ละคนไม่ตรงกัน แนวทางแก้ไข คือ การส่งเสริมให้ชาวสวนปาล์มน้ำมันรวมกลุ่มเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ยกระดับคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ

โดยในกลุ่มสินค้าปาล์มน้ำมัน ได้มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) มาปรับใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน และให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันเลือกใช้ทีมตัดปาล์มน้ำมันของสมาชิกที่มีการดำเนินการอยู่แล้ว โดยจัดทีมตัดและให้จัดคิวให้กับสมาชิกในกลุ่มก่อน รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร/ทีมตัดปาล์มน้ำมันของบริษัท /ลานเต/ ทีมตัดปาล์มน้ำมันอิสระ พร้อมทั้งแจ้งให้เกษตรกรชาวสวนขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน (ทบท.) กับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อจะได้ทราบข้อมูลจำนวนพื้นที่ปลูกและปริมาณผลผลิต รวมถึงให้การส่งเสริมในด้านต่างๆ สำหรับวิธีจัดการปาล์มทะลายที่ไม่ได้คุณภาพ ให้จัดทำข้อตกลงภายในกลุ่ม หากเกษตรกรรายใดไม่ปฏิบัติตามก็จะมอบโทษตามข้อตกลงของแต่ละกลุ่ม การดำเนินการดังกล่าวจะได้รับความร่วมมือจากการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกร ลานเต/โรงงานสกัด ในการตัดผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพส่งคืนเกษตรกร